

น้องหมา

ครอบครัวเราอยากมีน้องหมามาก トラบเท่าที่เด็กๆ จำความ
ได้ เขาขอมิน้องหมา เด็กๆ ตื่นเต้นมากวันที่เราพาน้องหมา
ตัวเล็กกระฉิตริตมาบ้าน มันอายุหกสัปดาห์ มันน่ารักมาก
“ผู้ชาย”ในครอบครัวตั้งชื่อให้ตัวผู้ ส่วนผู้หญิงตั้งชื่อให้ตัว
เมีย (ฮอสกับลูน่าตามลำดับ)

ทว่ามันมีพยาธิและหมัด มันฉี่รด อ้วก และถ่ายในบ้าน มันอี
ไส่ลูกสาวฉัน ตอนที่เธอพยายามพามันออกไปข้างนอก คุณ
น่าจะได้เห็น เธอตกใจ! ครอบครัวเราุ่นวายตลอดสองสาม
สัปดาห์ เวลาว่างส่วนใหญ่ก็ตามล้างตามเช็ดน้องหมา
อาบน้ำ ให้อาหาร และพามันไปข้างนอก เราต้องโยกย้าย
เครื่องเรือนเพื่อจัดที่วางกรงน้องหมา หาผ้าห่มให้มัน เราเสีย
ค่าสัตวแพทย์พอสมควรสำหรับฮอสและลูน่า โดยไม่ต้องเอ่ย
ถึงปลอกคอ สายจูง ขามใส่อาหาร อาหารลูกหมา ขนม และ
ของเล่น

หลังจากความวุ่นวายสองสามสัปดาห์ เรามีประชุมครอบครัว
เพื่อคุยกันเรื่องน้องหมา ตอนนี้เด็กๆ รู้ดีแล้วว่าการมีน้อง
หมาหมายถึงอะไร สามีกับฉันอธิบายอย่างชัดเจนว่าเรา
หาฮอสและลูน่ามาให้เขาเลี้ยง ไม่ใช่เพื่อว่าพวกเราพ่อแม่จะ
ได้มีอะไรอื่นทำยามว่าง เด็กๆ เห็นพ้อง เราระดมสองกันว่า
จะดูแลน้องหมาให้ดีที่สุดอย่างไร



เราทุกคนรู้ว่าถึงแม้จะหมายความว่ามีความว่างน้อยลง
ถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยลงสำหรับอย่างอื่น ถึงแม้ว่าจะมี
งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าต้องตื่นกลางดึก ถึงแม้ว่าต้องทำ
อะไรน่าขยะแขยงเช่นเก็บอึหมา ถึงแม้ว่าต้องใช้เวลา
ฝึกอีกนาน เราอยากเลี้ยงน้องหมา

เราอยากเลี้ยง เพราะรู้ว่าถ้าเราทุ่มเทกับการฝึกฝนและ
ดูแลเอาใจใส่ตอนนี้ อีกไม่กี่เดือนน้องหมาก็จะเติบโต
เป็นเพื่อน ผู้ปกป้อง และเพื่อนเล่น การลงทุนจะส่งผล
คุ้มค่า

เห็นได้ชัดว่าลูกของเราไม่ใช่ผู้ปกครอง ทว่าการดูแล
ฮอสกับลูน่า เขาก็รับบทบาท“ผู้ปกครอง” ถึงแม้ว่าการ
เป็น“ผู้ปกครอง”เช่นนี้จะมึ้งานมากและยุ่งยาก เขาก็
รักฮอสกับลูน่า และจะดูแลมันเสมอ ถ้าเด็กๆ คิดว่าน้อง
หมาต้องการอะไร เขาก็ทำสุดความสามารถที่จะหามา
ให้

ในมัทธิวบทที่ 7 พระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐาน ว่าไม่
ควรเกรงใจที่จะขอสิ่งที่จำเป็นจากพระเจ้า พระองค์
กล่าวว่า “ใครบ้างในพวกท่าน ถ้าบุตรขอขนมปัง จะให้
ก้อนหิน หรือถ้าบุตรขอปลาจะให้งูแก่เขา ถ้าแม่ท่าน
เองซึ่งเป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีๆ แก่บุตรของท่าน พระ
บิดาในสวรรค์จะมอบสิ่งดีๆ แก่ผู้ที่ขอพระองค์
ยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด” (มัทธิว 7:9-11)



ขอขอบคุณไม่ได้เป็นแค่เพื่อนให้กับครอบครัวของเรา มันยังเป็นภาพประกอบด้วย ว่าพระเจ้าต้องการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ และจัดหาปัจจัยให้แก่เรามากแค่ไหน พระองค์ต้องการให้เราได้สิ่งที่ดีเลิศ เช่นเดียวกับที่เราต้องการให้น้องหมามีชีวิตดีเลิศที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราอยากให้มีมันเติบโต มีสุขภาพดี รู้สึกปลอดภัย เรียนรู้ และสนุกสนาน พระเจ้าต้องการทั้งหมดที่กล่าวมานี้สำหรับเราเช่นกัน!

ถ้าคุณมีความจำเป็น ก็ขอพระเจ้า แม้ว่าคุณต้องการสิ่งใด ก็ขอพระเจ้า ระลึกไว้ว่าคุณล้ำค่าต่อพระเจ้า มากยิ่งกว่าลูกต่อพ่อแม่เสียอีก จงขอ ถ้าสิ่งนั้นดีสำหรับคุณ และอยู่ในแผนการที่พระองค์วางไว้สำหรับชีวิตคุณ พระเจ้าจะมอบให้คุณ

Adapted from My Wonder Studio.
Featured on www.freekidstories.org

